



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
11 มีนาคม 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยโพสต์, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 9, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, bangkokbiznews, workpointnews, NBT, TNN

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แถลงภายหลังประชุมครม. ว่า รัฐบาลได้จัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โดยมีตนเป็นหัวหน้าศูนย์ เพื่อบูรณาการการทำงานของทุกกระทรวงให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ ส่วนเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้สั่งการให้ดูแลเป็นพิเศษ ให้มีค่าเสี่ยงภัย และได้ให้นโยบายจัดตั้งโรงงานหน้ากากอนามัยครบวงจร หามาตรการจูงใจ กรณีนายหน้าขายหน้ากากอนามัยกักตุนสินค้า หลอกขาย ได้ให้ก.ดิจิทัลฯ ไปดำเนินการทางกฎหมาย

-น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม.ว่า เรื่องการกระจายหน้ากากอนามัย กรมการค้าภายใน ได้ทำงานร่วมกับ อภ. และอย. และปรับรูปแบบการทำงาน จัดสรรให้เหมาะสมตามความจำเป็นที่ต้องการใช้ในทางการแพทย์ โดยจัดให้ทางการแพทย์ 700,000 ชิ้น/วัน จากยอดการผลิต 1,200,000 ชิ้น/วัน หากมีปัญหาขาดแคลนแจ้งมาได้ที่ สร. เพื่อประเมินสถานการณ์และจัดสรรให้ตรงกับความต้องการทางการแพทย์ต่อไป

-นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สร. แถลงว่า ไทยให้ความสำคัญความปลอดภัยของคนไทยเป็นอันดับแรก ผู้ที่จะเดินทางมาจาก 4 ประเทศกลุ่มเสี่ยงต้องมั่นใจว่าปลอดภัยถึงให้ขึ้นเครื่องมาได้ เมื่อมาแล้วต้องกักตัวที่บ้าน 14 วัน มือสวมและฝ่ายปกครองเป็นผู้ดูแล หากป่วยต้องส่งรพ. นอกจากนี้ ยังประสานงานกับทางการแพทย์เรื่องยาที่ใช้รักษาและการพัฒนาวัคซีนร่วมกัน

-นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้มียอดด้านไรรัสนจำนวนหนึ่งที่ได้จากทางการแพทย์ เพื่อรักษาผู้ติดเชื้อ ยืนยันมียาเพียงพอและมีมาตรการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ทีวีช่อง 9, NBT, TNN

-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ตรวจสอบและให้กำลังใจผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สถาบันบำราศนราดูร พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค และร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอ กับ นพ.สสจ. และผวจ. ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สป.สธ. โดยขอให้หน่วยงานส่วนกลางไปสู่การปฏิบัติ ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ” และรัฐบาลได้ทำหน้ากากผ้าประมาณ 50 ล้านชิ้น ให้ประชาชนเลือกใช้หน้ากากอนามัยให้เหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, ศูนย์ข่าวแอสซิฟิค, เว็บไซต์แนวหน้า, businessstoday, mcot

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. ระบุ สธ.ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยจากก.พาณิชย์และส่งต่อให้ทั้ง 12 เขตฯ นำไปจัดสรรให้รพ.ต่อไป ยืนยันว่าสามารถควบคุมได้ ให้ยึดตัวเลขผู้ป่วยเป็นหลัก ส่วนที่เรื่องการแพร่ระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 เป็นเพียงการคาดการณ์

สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, ข่าวสด, มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์ผจก., สำนักข่าวไทย, สวท., ไอเอ็นเอ็น, ทีวีทุกช่อง, 77kaoded, thestandard, one31, mcot, js100, springnews, news.mthai

-เสนอข่าว นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สร. แถลงข่าวว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย รายที่ 51 เป็นหญิงไทย อายุ 41 ปี รักษาที่รพ.ราชวิถี ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ แต่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยชายไทยรายที่ 45 ที่รักษาอยู่รพ.ชลบุรี รายที่ 52 และ 53 เป็นคู่สามีภรรยา โดยภรรยาอายุ 46 ปี กลับจากอิตาลี มีอาการป่วยจึงไปตรวจ ไม่ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้อื่นยกเว้นสามี จึงพบอาการป่วยและไปพบแพทย์ ทั้ง 2 คนอยู่ระหว่างรักษาตัว สรมีผู้ป่วยสะสม 53 ราย รักษาหายแล้ว 33 ราย ยังรักษาใน รพ. 19 ราย เสียชีวิต 1 ราย ส่วนแรงงานไทยนอกระบบจากเกาหลีใต้ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ 188 คน (มาจากเมืองแทกูและคยองซังเหนือ 8 คน) มีกลุ่มดูแลพิเศษ 20 คน เป็นหญิงตั้งครรภ์ 5 คน เด็กเล็ก 4 คน มีโรคประจำตัว 11 คน ผลการคัดกรองไม่พบผู้อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง ส่วนคนที่ไม่ได้เข้าสถานที่กักตัว ยังเหลือติดตามตัวไม่ถึง 10 ราย ขอให้กักตัวเองที่บ้าน 14 วัน ห้ามออกจากบ้าน และวัดไข้รายงานสุขภาพทุกวัน ให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ช่วยเฝ้าดูแล สำหรับสถานที่กักตัวที่จ.บุรีรัมย์ นพ.สสจ.บุรีรัมย์ ผอ.รพ.บุรีรัมย์ เจ้าของสถานที่ ตรวจสอบแล้วพบว่าปลอดภัย มีการดูแลสุขลักษณะโดยศูนย์อนามัย ซึ่งได้เผยแพร่หลักเกณฑ์การจัดสถานที่กักตัวให้แต่ละจังหวัดไปดำเนินการแล้ว

สื่อที่นำเสนอ : สำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ผจก.ออนไลน์, workpointnews, newstv, Chiangmainews, prachachat

-เสนอข่าว นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สร. กล่าวถึงกรณีโซเชียลมีเดีย แฮชแท็ก #Saveหมออืด หลังวิจารณ์การทำงานของรัฐบาล ว่า แพทย์รายนี้ไม่ใช่ข้าราชการสังกัดสธ. เคยทำงานที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิท ก่อนจะออกไปเปิดคลินิกเสริมความงามของตัวเอง สร.ไม่เคยเข้าไปกดดันหรือดำเนินการใด ๆ แต่หากพบว่าทำให้สธ.เสียหายจะมอบให้ฝ่ายกฎหมาย

ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

พิจารณาดำเนินการต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์

-เสนอข่าว นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป เผย กรณีพนักงานแกร็บจากสิงคโปร์ติดเชื้อหลังจากมาประชุมในไทย อาจรับเชื้อจากนอกประเทศ โอกาสติดเชื้อจากไทยมีน้อยเพราะไม่มีการสัมผัสผู้ป่วยในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์, คมชัดลึก, nationtv

-เสนอข่าว บ.แกร็บ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์ว่า พนักงานที่ติดเชื้อที่เข้ารับรักษาตัวในรพ.ที่สิงคโปร์แล้ว ได้ให้พนักงานแกร็บ ประเทศไทย ที่ติดต่อกับพนักงานคนดังกล่าวโดยตรงไปตรวจหาโควิด-19 ในรพ. อยู่ระหว่างกักตัวที่บ้าน 14 วัน และปิดสนง.ใหญ่เพื่อทำความสะอาด 5 วัน

สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, matichonweekly, เฟซบุ๊ก

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยว่า ที่ประชุมกรม.มีมติตั้งศูนย์ติดตามแก้ไขการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำเนียบรัฐบาล ส่วนศูนย์ที่ สธ.จะแถลงในส่วนที่เกี่ยวข้อง เชื่อมั่นว่าภายในวันที่ 12 มี.ค. รพ.ต่างจังหวัดจะได้รับหน้ากากอนามัยครบทุกแห่ง พร้อมทั้งได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า รพ.ในเขตสุขภาพที่ 3, 4 และ 12 เริ่มได้รับหน้ากากอนามัยแล้ว พื้นที่โดยังไม่ได้รับให้แรงแมาได้

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. กล่าวว่า ผู้เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ที่สัปดาห์นี้มี 188 คน ยังรองรับได้อีก 200 คน ส่วน จ.บุรีรัมย์ มี 200 คน สถานที่อาจยังไม่พร้อม จะปรับปรุงให้ดีขึ้น ได้เตรียมสถานที่รองรับอีก 2 จุด ที่กำแพงแสน และค่ายอดิศร ส่วนการกักตัวตามภูมิลำเนา ผู้ว่าฯ ยังตอบมาไม่ครบ สำหรับคนที่หนีการรายงานตัว มารายงานตัวกับเจ้าหน้าที่แล้ว 74 คน จาก 80 คน เป็นภาคอีสาน 34 คน ภาคเหนือ 20 กว่าคน ที่เหลืออีก 6 คนอยู่ระหว่างเดินทาง และยังไม่มีการติดต่อ

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, แนวหน้า, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์ผจก., เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์, nationweekend , innnews, mco, tnnthailand, thaipbs, springnews, workpointnews

-เสนอข่าว อย. ระบุ ได้มีประกาศสธ. เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัย สำหรับมือที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือ ขาย พ.ศ.2563 เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้ 10 มี.ค. 2563 กำหนดให้ผลิตภัณฑ์นี้เป็นเครื่องสำอาง และต้องมีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ไม่ต่ำกว่า 70 % โดยปริมาตร เพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรค ส่วนการผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์ใช้เองสามารถทำได้ แต่ต้องมีปริมาณแอลกอฮอล์มากกว่า 70 % โดยปริมาตร จึงจะมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ พร้อมแนะนำวิธีการใช้ที่ถูกต้อง และอย่างวางไว้ใกล้ความร้อนหรือเปลวไฟ เพราะแอลกอฮอล์ติดไฟได้ง่าย หากผลิตไม่ได้มาตรฐาน มีโทษจำคุก 2 ปี ปรับ 200,000 บาท

สื่อที่นำเสนอ : bangkokbiznews

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ขอความร่วมมือกรมการกงสุล ส่งต่อข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพไปยังกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างสุขอนามัยส่วนบุคคล กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วย และหลีกเลี่ยงไปในแหล่งผู้คนหนาแน่น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้ติดตามข่าวสารในประเทศที่พำนักอาศัย และข้อมูลสุขภาพจากสธ.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง, innnews, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, เว็บไซต์โพสท์ทูเดย์

-เสนอข่าว ผอ.รพ.ปัตตานี สั่งยกระดับคัดกรอง COVID-19 ปิดประตูเข้าออกเหลือเพียงจุดเดียว

-สสจ.พะเยา ชี้แจงประเด็นการเดินทางกลับของแรงงานผิดกฎหมายจากเกาหลี มีการติดตามดูแลทุกขั้นตอน ยังไม่พบผู้ป่วยขอให้ผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศทุกรายเข้ารายงานตัวภายในวันที่ 10 มี.ค. ไม่เกิน 24.00 น.

-สสจ.เชียงใหม่ ชี้แจง พบแรงงานผิดกฎหมายจากเกาหลี เทียบวัน 21.10 น. ของวันที่ 7 มี.ค. หลบหนี 8 คน ตามตัวครบหมดแล้ว โดยมีการติดตามวัดไข้และให้กักตัวอยู่ในบ้านพัก เนื่องจากสถานที่กักกันของจังหวัดยังไม่พร้อม

-ผู้ว่าฯ ภูเก็ต เผย มีแรงงานผิดกฎหมายจากเกาหลีได้เข้ามาในพื้นที่ ก่อนวันที่ 7 มี.ค. 5 ราย อยู่ในกรควบคุมดูแลของสสจ.ภูเก็ตแล้ว พบว่าไม่มีอาการไข้ ส่วนสถานที่รับกลุ่มเสียเหลือเพียงแห่งเดียวหลังประชาชนคัดค้าน

สื่อที่นำเสนอ : bangkokbiznews

-เสนอข่าว นายปีเตอร์ เอ. มัลลิก ผอ.องค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐ สำนักงานภาคพื้นเอเชีย มอบ Personal Protective Equipment (PPE) ให้แก่กระทรวงสาธารณสุข

การดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์

-เสนอข่าว ศูนย์โควิด-19 แถลงข่าว ประเด็นประกอบด้วย ผจก.โรงงาน Thai Hospital Products หนึ่งในผู้ผลิตหน้ากากอนามัย ยืนยันไม่มีการกระจายหน้ากากอนามัยไปให้เอกชนที่มาซื้อหน้าโรงงาน เพราะมีเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในมาควบคุม ขณะที่อก. ระบุว่า การจัดสรรหน้ากากอนามัย รพ.สังกัด สธ. ได้รับ 400,000 ชิ้น รพ.นอกสังกัด 30,000 ชิ้น รพ.เอกชน และคลินิก 140,000 ชิ้น รพ.สังกัด กทม. 70,000 ชิ้น และรพ.สังกัดมหาวิทยาลัยและคณะทันตแพทย์ 60,000 ชิ้น ส่วนของ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ก.พาณิชย์ 500,000 ชิ้นนั้น กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำได้รับ 200,000 ชิ้น ร้านธงฟ้า 150,000 ชิ้น ร้านขายยา 25,000 ชิ้น และร้านสะดวกซื้อรวมถึงหน่วยงานราชการ 125,000 ชิ้น โดย 99% กระจายไปรพ.ใหญ่ทั่วประเทศแล้ว นอกจากนี้ นพ.ชรสักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุ การประกาศเขตติดโรคติดต่ออันตราย 4 ประเทศ 2 เขตปกครองพิเศษ หมายความว่า ผู้โดยสารจากประเทศเหล่านี้ต้องถูกกักตัวเข้มข้น ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ หากไม่ปฏิบัติตามจะถูกดำเนินการตามกฎหมาย โดย สตม.ได้ส่งข้อมูลผู้โดยสารจากทุกเที่ยวบินเข้าไทยให้สธ.ตรวจสอบต่อเนื่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า, ไทยรัฐ, เว็บไซต์ ผจก., เว็บไซต์ไทยโพสต์, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์ไทยโพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์สยามรัฐ, innnews, marketeeronline, workpointnews, tnnthailand, bangkokbiznews</p> <p>-เสนอข่าว กทม.จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินกรณีโรคโควิด-19 เพื่อติดตามสถานการณ์โรค 3 ระยะ เตรียมความพร้อมมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ระบบการคัดกรอง ระบบคัดแยกโรคและผู้ป่วยที่รวดเร็ว รายงานข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานความร่วมมือกับสธ. อย่างใกล้ชิด เตรียมรพ.เจริญกรุงประชารักษ์ และรพ.ตากสิน โดยปรับห้อง ICU รับคนไข้</p> <p>-หลายหน่วยงานกำลังเตรียมหรือเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์</p> <p>-รมว.วัฒนธรรม เผยว่า รัฐบาลไม่สั่งงดกิจกรรมสงกรานต์ แต่มอบหมายให้แต่ละพื้นที่พิจารณาความพร้อม รวมถึงกำชับปฏิบัติตามหลักสาธารณสุขเคร่งครัด</p> <p>-บขส.เพิ่มมาตรการด้านสุขภาพอนามัย และคัดกรองผู้โดยสารภายในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)</p> <p>-รมว.ดิจิทัลฯ กำชับมาตรการป้องกันในเส้นทางไปรษณีย์ไทย และหารือร่วมกับสธ. กสทช. สตม. และผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5 ราย ถึงแนวทางเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยให้ดาวโหลดแอปฯ สำหรับกรอกรายละเอียดข้อมูลการติดต่อก่อนออกจากด่านตรวจโรค เพื่อติดตามตัว คาดว่าจะใช้งานได้วันที่ 12 มี.ค. 2563</p> <p>-ก.แรงงาน แถลงว่า หลังพ้นกักตัว 14 วัน แรงงานไทยกลับจากประเทศเสี่ยง COVID-19 จะได้รับการดูแลด้านป้องกันและเยียวยาผลกระทบตามขั้นตอนและภารกิจของก.แรงงาน</p> <p>-สพท. ยืนยันมาตรการดูแลการใช้ธนบัตรให้ปลอดภัยจากโควิด-19 โดยธนบัตรที่กลับมาสพท. จะเก็บไว้ 14 วัน ก่อนส่งกลับไปหมุนเวียนต่อ</p> <p>-เฟซบุ๊ก รพ.บีแคร์ โพสต์ข้อความ แจ้งผลการตรวจ PCR for COVID-19 บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อ 30 คน พบว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>-กรณีสธ. ประกาศพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก 3 คน โดยในนั้นเป็นพนักงานคู่มือรถที่ได้เข้าฝึกอบรมภายใน บ. มาบตาพุด โอเลฟินส์ นิคมอุตสาหกรรมอาร์ไอแอล ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งมีผู้เข้าอบรมประมาณ 40 คน บ.ได้ติดตามผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วไม่พบผู้มีอาการเข้าข่ายโควิด-19</p> <p>-รมว.มหาดไทย ระบุ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการสุ่มตรวจผู้กักตุนหน้ากากอนามัยเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย</p> <p>-ม.ธรรมศาสตร์ แนะนำใช้ผ้าฝ้ายผสมโพลีเอสเตอร์ผลิตหน้ากากอนามัย เตรียมทดสอบเทคโนโลยีสะท้อนน้ำ ลดเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 บุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ ได้ออกมาตรการวันรับปริญญาในเดือนเม.ย. ห้ามคนมีไข้หรือคนที่เดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยงร่วมงาน กำชับต้องสวมหน้ากากอนามัย และห้ามนำดอกไม้มาให้บัณฑิต</p> <p>-โฆษก ก.การต่างประเทศ เผยมีคนไทยในอิตาลี 7 พันคน สถานเอกอัครราชทูตฯ ติดต่อบริษัทและให้คำแนะนำการปฏิบัติตน พร้อมเบอร์ติดต่อหากมีเหตุเร่งด่วนจำเป็น และให้ติดตามข้อมูลสถานการณ์โรคโควิด-19 ทางเฟซบุ๊ก “Royal Thai Embassy Rome” ส่วนเรือแกรนด์ปรีนเซส ที่สหรัฐฯฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส รายงานว่ามีคนไทย 7 คน เป็นลูกเรือ อยู่ระหว่างประสานกับสหรัฐฯฯ เพื่อช่วยเหลือ</p> <p>-สายการบินไทยสมายล์ ประกาศแจ้งผู้โดยสารที่เดินทางจากฮ่องกงเข้าประเทศไทย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ว่าไม่มีความเสี่ยงโควิด-19 ภายใน 2 วันก่อนการเดินทาง หลังตรวจสอบเอกสารแล้วจนท.เช็คอินจะออก Boarding Pass รวมทั้งให้กรอกข้อมูลตามแบบ ต.8 ตามพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ และยื่นต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่สนามบินปลายทางในประเทศไทย ส่วนผู้โดยสารที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกง และมีระยะเวลาพำนักไม่เกิน 14 วัน ไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ แต่หากพำนักเกิน 14 วัน ต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เช็คอิน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มี.ค. นี้</p> <p>-การบินไทย ประกาศแจ้งผู้โดยสารที่บินจากเกาหลีใต้-จีน-ฮ่องกง-อิตาลี มาประเทศไทย ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ยืนยันไม่มีความเสี่ยงโรคโควิด-19 ตามประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สอบถามข้อมูลได้ที่ THAI Contact Center โทร.0-2356-1111 ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ยังประกาศหยุดบินชั่วคราวไปยังเมืองมิลาน</p> <p>-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ออกข้อกำหนดให้ผู้โดยสารที่จะเดินทางมาจาก 4 ประเทศกลุ่มเสี่ยง คือ จีน (รวมมาเก๊าและฮ่องกง) เกาหลีใต้ อิตาลี และอิหร่าน ต้องมีใบรับรองแพทย์ ผลตรวจเลือด ประกันสุขภาพ ก่อนเดินทางเข้าไทย มีผล 10 มี.ค.2563</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-ก.พาณิชย์ จับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยที่ทำผิดกฎหมาย 107 ราย แบ่งเป็น กรุงเทพฯ 77 ราย ต่างจังหวัด 30 ราย แยกข้อหาเป็น ขายเกินราคาควบคุม 4 ราย ไม่ปิดป้ายแสดงราคา 28 ราย และขายแพ่งเกินสมควร 75 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤติหากมีการพบผู้ติดเชื้อโควิดภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ น.ท.สุธีวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมด้วย นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ สธ. ร่วมกันแถลงสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสาร ว่า วันที่ 9 มี.ค. 2563 มีผู้โดยสารจากต่างประเทศเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 513 เที่ยวบิน 26,963 คน ในจำนวนนี้มีมาจากเกาหลีใต้ 745 คน เป็นคนไทย 233 คน พบแรงงานไทยนอกระบบ เป็นไข้ 2 คน ส่งรักษาที่รพ.บางพลี 1 คน และรพ.สมุทรปราการ 1 คน ส่งแรงงานผิดกฎหมายไปพื้นที่ควบคุมโรคฐานทัพเรือสัตหีบ 136 คน ส่งตัวผู้โดยสารคนไทยทั่วไป 91 คน ไปยังพื้นที่ควบคุมโรคใกล้ภูมิลำเนาที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมไว้เพื่อเฝ้าระวัง 14 วัน ส่วนคนไทยอีก 4 คนที่เหลือเดินทางต่อไปที่อื่น</p>	
<p>ประเด็นที่มีผลกระทบ</p> <p>1.ปัญหาหน้ากากอนามัย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : thaipbs, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์ผจก., springnews</p> <p>-เสนอข่าว สพฉ. เผย ทีมกู้ชีพกู้ภัยต้องใช้หน้ากากอนามัยเดือนละ 600,000 ชิ้น ขณะนี้ยังไม่ได้รับการจัดสรร ได้ประสานผู้บริหารระดับสูงของสธ.แล้ว ยังไม่ทราบกำหนดเวลาที่ชัดเจน หากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อระหว่างปฏิบัติงานต้องถูกกักตัว 14 วัน</p> <p>-รมว.พาณิชย์ เผย ในการประชุมของศูนย์กระจายหน้ากากอนามัย มีตัวแทนจากร้านขายยาเข้าร่วมด้วยทุกครั้ง มีการตกลงร่วมกันในการจัดสรรหน้ากากอนามัยไปยังร้านขายยาต่าง ๆ โดยกระจายสินค้าจากโรงงานไปยังร้านขายยาโดยตรง กรมการค้าภายในอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลร้านขายยาเพื่อเปิดเผยให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์เดลินิวส์, bangkokbiznews, mcot</p> <p>-เสนอข่าว นายประวิตร บุญเทียม ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด ในฐานะโฆษกศาลปกครอง แถลงว่า ปัญหาประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ขาดแคลนหน้ากากอนามัย อาจนำมาสู่ปัญหาการฟ้องนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. หรืออธิบดีกรมควบคุมโรค ฐานละเลยต่อหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ย้ำเป็นหน้าที่รัฐต้องป้องกันโรคระบาด ส่วนประชาชน-บุคลากรทางการแพทย์ป้องกันได้หรือไม่ ต้องดูรายละเอียด</p> <p>2.การกักตัวแรงงานไทยจากเกาหลีใต้และผู้กลับจากเขตติดโรคติดต่ออันตราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์สยามรัฐ, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์ผจก.</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านรวมตัวประท้วงหน้าค่ายเพชรโยธิน อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี คัดค้านการใช้ค่ายเพชรโยธินกักตัวแรงงานที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงโควิด-19</p> <p>-ชาวบ้านสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อต้านการใช้ศูนย์ ปภ.เขต 4 กักตัวผู้ที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง 4 ประเทศ อ้างกระทบแหล่งท่องเที่ยว สุดท้ายจังหวัดยอมหาสถานที่ใหม่</p> <p>-นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า การใช้บ้านพักเด็กและครอบครัวของ ก.พัฒนาสังคมฯ เป็นที่กักกันตัว เสี่ยงกับเด็กมาก ควรใช้ค่ายทหารและรพ.ในแต่ละจังหวัด ส่วนการบริหารจัดการเรื่องหน้ากากอนามัยถือว่าล้มเหลว มีนโยบายว่าจะมอบให้สธ. 7 แสนชิ้น แต่ไม่มีหน้ากวมอบให้</p> <p>-ชาวบ้านด่านคำ จ.มุกดาหาร กว่า 150 คนทางเดินที่ปิดทางเข้า-ออก อาคารรวมใจ ม.อุบลราชธานี หลังทราบข่าวว่าจังหวัดจะนำแรงงานผิดกฎหมายจากเกาหลีมากักตัว หวั่นคนในชุมชนใกล้เคียงติดเชื้อโควิด-19</p> <p>3.เจ้าหน้าที่ตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เว็บไซต์เดลินิวส์, thaipbs</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิชญา นาควัชระ รองปลัด กทม. เผย ได้รับรายงานผู้ป่วยโควิด-19 เข้าพักรักษาตัวที่รพ.สังกัด กทม. 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 21 ปี มีอาชีพตำรวจทำงานที่สนามบินสุวรรณภูมิ ผลแล็บเป็นบวก 2 ครั้ง เข้ารักษาพยาบาลที่รพ.ลาดกระบัง ได้รายงานสธ.แล้ว ยืนยันว่ากทม.พร้อมดูแล แต่เรื่องการรายงานตัวเลขผู้ป่วยเป็นหน้าที่ของ สธ.</p> <p>-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวถึงกรณีตำรวจตรวจคนเข้าเมืองติดเชื้อ ข้อมูลยังไม่ชัดเจน ทั้งเรื่องอาการ ข้อมูลทางระบาด และผลตรวจแล็บ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรคเพิ่มเติม คาดว่าจะชัดเจนวันที่ 11 มี.ค.</p> <p>4.ความเข้าใจผิดเรื่องระยะการแพร่ระบาดกับระดับการแจ้งเตือน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ทวิตเตอร์, เว็บไซต์ sanook</p> <p>-เสนอข่าว มีการแชร์เอกสารของกรมการปกครองผ่านทาง Twitte , Facebook รวมทั้ง Social Media อื่นๆ เกี่ยวกับการเข้าสู่ระยะที่ 3 สร้างความสับสนให้กับผู้ติดตามสถานการณ์จำนวนมาก โดยทวิตเตอร์ของสธ. และเพจของสธ. ชี้แจงว่า การแพร่ระบาดมี 3 ระยะ ขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ระยะ 2 พบการระบาดในประเทศและหาที่มาต้นตอการระบาดได้ ส่วนการแจ้งเตือนมี 4 ระดับ ขณะนี้แจ้งเตือนระดับ 3 คือ แนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทาง หากแจ้งเตือนระดับ 4 จะห้ามเดินทาง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว กรมการปกครองชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่หนังสือราชการกรมการปกครองผ่านสื่อออนไลน์ ทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าประเทศไทยมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระยะที่ 3 ว่า ขณะนี้ประเทศไทยยังอยู่ในระยะที่ 2 คือเริ่มมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ แต่ระดับการเตือนภัยเป็นระดับที่ 3 คือ ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว</p> <p>5.เจ้าของร้านในอาคารออลซีซั่นเพลส ติดเชื้อ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าของร้าน Ohana Poké ชั้น 3 ซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์ เพลส เขตปทุมวัน กทม.โพสต์เฟซบุ๊กว่าได้เข้ารับการตรวจโควิด-19 ที่รพ.กรุงเทพคริสเตียน ผลตรวจเป็นบวก และรอผลตรวจยืนยันอีกรอบ จึงสั่งให้พนักงานปิดร้านอย่างเร่งด่วนและทำความสะอาด และส่งพนักงานทั้งหมดไปตรวจเชื้อที่รพ.จุฬาฯ แพทย์ให้กักตัวดูอาการที่บ้าน 14 วัน</p> <p>6.Super Spreader เวียดนาม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว ไฮโซสาวชาวเวียดนาม วัย 26 ปี ที่ติดเชื้อเมื่อสัปดาห์ก่อน เดินทางพร้อมพี่สาวไปร่วมงานแฟชั่นโชว์ของ Gucci ในเมืองมิลาน ประเทศอิตาลี และ Saint Laurent ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ก่อนไปเยี่ยมครอบครัวในกรุงลอนดอน ทำให้กลายเป็น Super Spreader โดยมีชาวอังกฤษ 7 คน และชาวไอร์แลนด์ และเม็กซิโก ที่เดินทางมากับเครื่องบินลำเดียวกันติดเชื้อ</p> <p>7.คนไทยหนีกักตัวในซิมบับเว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, เว็บไซต์โพสทูเดย์, nationweekend, thestandard</p> <p>-เสนอข่าว ทางกรชิบบับเว กำลังติดตามตัวคนไทยที่สงสัยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งหนีจากการกักกันโรคในรพ.เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2563 อย่างไรก็ตาม ซิมบับเวยังไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัส</p>	
<p>Fake news</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.</p> <p>-เสนอข่าว ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมฯ เผยแพร่ประเด็นข่าวปลอม ดังนี้ 1.การแชร์ข้อมูล จ.สุราษฎร์ฯ มีคนเป็น COVID-19 สธ.ชี้แจงว่ายังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อจากพื้นที่ดังกล่าว ส่วนอีกคนที่ว่ารอผลตรวจขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานเช่นกัน 2.การส่งต่อข้อความว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่ตลาดแห่งหนึ่งใน จ.สมุทรสงคราม สธ.ชี้แจงว่า ยังไม่มีรายงานพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ดังกล่าว</p>	
<p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก, มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, เว็บไซต์โพสทูเดย์, news100.5, js100, thestandard</p> <p>-อิตาลี ประกาศยกระดับมาตรการปิดเมืองเป็นทั้ง 20 แคว้นทั่วประเทศ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.นี้ และให้สถานศึกษาทุกแห่งขยายระยะเวลาปิดจนถึงวันเดียวกัน</p> <p>-สิงคโปร์ เตรียมเก็บค่ารักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เป็นนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่ไม่ได้เป็นพลเมืองสิงคโปร์ แต่เข้ามาพำนักในสิงคโปร์ระยะสั้น ส่วนการตรวจคัดกรองเชื้อยังไม่ต้องเสียค่าตรวจ แม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ</p> <p>-ออสเตรเลีย พบผู้ติดเชื้อถึง 100 รายแล้ว</p> <p>-กัมพูชา พบผู้ติดเชื้อรายที่ 3 มาจากประเทศเวียดนาม</p> <p>-ฟิลิปปินส์ พบผู้ติดเชื้อ 35 ราย ทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ขอให้กลุ่มผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าในเขตเมโทรมะนิลา ไม่อนุญาตให้นักเรียนเข้าห้างในช่วงปิดโรงเรียน เพื่อป้องกันการระบาด</p> <p>-ซาอุดีอาระเบีย ประกาศบทลงโทษปรับเงินสูงสุด 500,000 รียัล (ราว 4.18 ล้านบาท) กับผู้ให้ข้อมูลเท็จ</p> <p>-ฝรั่งเศส รมต.วัฒนธรรมฝรั่งเศสติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาดว่าน่าจะได้รับการเชื้อจากสมาชิกรัฐสภาคนใดคนหนึ่ง</p> <p>-อังกฤษ นาคี ดอร์ริส รมช.สาธารณสุขอังกฤษ ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อและอยู่ระหว่างกักตัวเอง</p> <p>-WHO นพ.เทดรอส แอดนาฮอม เกเบรเยซุส ผอ.องค์การอนามัยโลก แถลงว่า สถานการณ์ใกล้การเป็นโรคระบาดวงกว้างหรือโรคระบาดขนาดใหญ่ แต่เชื่อว่าจะถูกควบคุมได้ในที่สุด โดย 93% ของผู้ติดเชื้ออยู่ใน 4 ประเทศ คือจีน อิตาลี เกาหลีใต้ และอิหร่าน 79 ประเทศและดินแดนมีผู้ป่วยสะสมน้อยกว่า 100 คน ขณะที่สถานการณ์ในจีนกำลังควบคุมได้มากขึ้น เนื่องจากมากกว่า 70% ของผู้ป่วยทั้งหมดหายดีและทยอยออกจากรพ.อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยรายใหม่ถล่มทลายเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน</p> <p>-สรุปสถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ยอดผู้เสียชีวิต 4,270 ราย เป็นผู้เสียชีวิตนอกจีนแผ่นดินใหญ่ 1,134 ราย ผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้ อิตาลี และอิหร่าน รวมกันกว่า 21% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 118,909 ราย รักษาหายแล้ว 65,142 ราย อัตราการเสียชีวิต 3.59% อัตราการรักษาหายเพิ่มขึ้นเป็น 54.78% ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อย 107</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประเทศ 2 เขตปกครองพิเศษ โดยชาติที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ จีน (80,763 ราย) อิตาลี (10,149 ราย) อิหร่าน (8,042 ราย) เกาหลีใต้ (7,513 ราย) และฝรั่งเศส (1,784 ราย) โดยพบผู้ติดเชื้อในจีนแผ่นดินใหญ่ 67.92% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด ลดลงกว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา 18% และมีแนวโน้มชะลอตัว ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตนอกจีนแผ่นดินใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว</p>	
<p>บทความ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ คอลัมน์ ชั้น 5 ประชาชาติ</p> <p>-กฤษฎา ไพฑูรย์ เล่าประสบการณ์ว่า ซื้อปรอทมาวัดไข้ได้ 37.2-37.5 องศา คิดว่าจะเป็นโควิด-19 จึงไปพบแพทย์ที่ รพ.แห่งแรก ใช้เครื่องวัดไข้พบไม่มีไข้ ไปรพ.แห่งที่ 2 วัดไข้ ไม่มีไข้ แต่นั่งซักประวัติต่อจากหญิงที่เพิ่งกลับจากญี่ปุ่น ตรวจพบเป็นไข้หวัดธรรมดา แต่ยังมีไข้ จึงไปรพ.แห่งที่ 3 มีการตรวจคัดกรองแยกด้านนอกอาคาร ไม่มีไข้ แต่ต้องนั่งรอตรวจร่วมกับผู้ป่วยที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศเสี่ยง สรุพบว่า เครื่องวัดอุณหภูมิระบบดิจิทัล กับปรอทอมได้ลิ้นให้ค่าไม่ตรงกัน และการออกไปตรวจทำให้เสี่ยงติดโรคจากผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ news.mthai</p> <p>-ให้ข้อมูลวิธีทำแอลกอฮอล์เจลล้างมือ สูตรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิธีป้องกัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ คิดอนาคต</p> <p>-กล่าวถึง การถอดบทเรียนการบริหารจัดการวิกฤติของไต้หวัน ว่า มีการบริหารจัดการที่ดี โดยเปิดศูนย์บัญชาการ การแพร่ระบาดของโรคกลาง (CECC) นำฐานข้อมูลประกันสุขภาพของประเทศ รวมเข้ากับฐานข้อมูลการตรวจคนเข้าเมืองและฐานข้อมูลศุลกากร เพื่อสร้าง Big Data สำหรับวิเคราะห์ สร้างระบบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ ใช้ QR code รายงานประวัติการเดินทางออนไลน์และอาการทางสุขภาพ ใช้ปฏิบัติการเชิงรุกค้นหาผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจรุนแรงจากฐานข้อมูลประกันสุขภาพแห่งชาติ แล้วนำมาทดสอบ COVID-19 จัดหมายเลขสายด่วน โทรฟรี 1922 รายงานอาการที่น่าสงสัย ส่วนด้านการสื่อสารกับประชาชน มีการแถลงข่าวประจำวัน โดย รมว.สธ.และสวสดีการ รวมถึงรองประธานาธิบดี ซึ่งเป็นนักระบาดวิทยาชั้นนำของประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ทะหะพาที</p> <p>-กล่าวว่า เคยทำงานกับหลายกระทรวง พบว่าบุคลากรของ สธ. เป็นบุคลากรที่ดีที่สุด และเชื่อมือกระทรวงนี้ แต่มีคำถามถึง ปลัด สธ. ว่าตัวเลขผู้ป่วยของไทยเป็นจำนวนที่จริงหรือไม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <p>-เสนอว่า นายนาธาน กรูบอร์ นักระบาดวิทยา สำนักสาธารณสุข ม.เยล ระบุว่า ไวรัสที่ก่อโรคโควิด-19 เป็นไวรัสประเภทอาร์เอ็นเอ ไวรัส จะเกิดการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลา และจะส่งผลกระทบต่อไวรัสในทางลบให้ถูกจัดการตามกระบวนการคัดสรรโดยธรรมชาติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ</p> <p>-กล่าวว่า หากสถานการณ์โควิด-19 ยืดเยื้อ จะทำให้ปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โรงงานผู้ผลิต หน้ากากอนามัยเริ่มสัญญาว่าจะขึ้นราคาขึ้นละ 2.50 บาทได้อีกไม่นาน เนื่องจากวัตถุดิบในสต็อกกำลังจะหมด ขณะที่ประเทศต้นทางวัตถุดิบมีปัญหาการขาดแคลนหน้ากากและห้ามการส่งออกหรือขึ้นราคาวัตถุดิบ ทางออกคือ ขึ้นราคาจำหน่าย หน้ากากอนามัยและผลิตเท่าที่จะผลิตได้ ซึ่งรัฐบาลต้องเลือกว่าระหว่างประชาชนกับรพ. ใครควรได้ก่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ฐานเศรษฐกิจ</p> <p>-เสนอว่า นายสมควร จารุสมบัติ รักษาการ ผอ.องค์การสุรา ยืนยัน แอลกอฮอล์ 95% สำหรับผลิตเจลล้างมือมีเพียงพอ โดยมีกำลังการผลิต 60,000 ลิตร/วัน และมีสำรอง 2 ล้านลิตร แต่มีลูกค้าใหม่ขอซื้อแอลกอฮอล์ 95% เพิ่มขึ้น ทำให้มีปัญหาในแง่บรรจุขายเป็นแกลอน จึงจัดลำดับความสำคัญโดยจำหน่ายให้กับส่วนราชการทางการแพทย์ รพ. องค์การเภสัชกรรม ก่อนลำดับต่อมาเป็นผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าเดิม และสุดท้ายจึงเป็นลูกค้าใหม่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : แนวหน้า คอลัมน์บ้านเกิดเมืองนอน</p> <p>-กล่าวว่า การควบคุมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ล้างมือกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบต่อรัฐบาลอย่างกว้างขวาง ควรยกเลิกการควบคุมสินค้าให้เร็วที่สุด เพื่อให้สินค้าไม่ขาดแคลนและมีราคาเป็นไปตามตลาด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียว</p> <p>-กล่าวว่า ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดตลาดชี้ให้เห็นการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ไร้ประสิทธิภาพ ปัญหานี้เกิดจากนโยบายรัฐบาลไม่แน่นอน ตอนแรกเปิดขายให้ประชาชน ต่อมาแจกฟรี แล้วเปลี่ยนไปให้ซื้อจากร้านธงฟ้า ร้านสะดวกซื้อ และร้านขายยาเอกชน รวมทั้ง การกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมยิ่งทำให้หน้ากากอนามัยไม่มีขาย และจะไม่มีขายต่อไปอีกนานเพราะกำลังผลิต 1.2 ล้านชิ้น/วัน ต้องกระจายให้กับหน่วยงานต่างๆ เหลือจำหน่ายให้กับประชาชนไม่เกิน 30,000 ชิ้น/วัน ซึ่งหากรัฐบาลกล้าบอกความจริงนี้ ปัญหาจะจบทันที ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาหาซื้อหน้ากากอนามัย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : เติลินิวส์</p> <p>-กล่าวถึงหน้ากากอนามัย ว่า นอกจากผลิตใช้เองภายในประเทศยังมีการนำเข้าจากจีนเดือนละ 20 ล้านชิ้น แต่ปัจจุบันเงินไม่สามารถส่งให้ได้ เช่นเดียวกับการนำเข้าวัตถุดิบบางส่วนทั้งจากจีน ไต้หวัน อินโดนีเซีย ที่ไม่สามารถดำเนินการได้เป็นปกติ ทำให้หน้ากากอนามัยที่ผลิตในประเทศไม่เพียงพอ ปัจจุบันหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ มีประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้ถือเป็นสินค้าควบคุม 1 ปี นับแต่วันประกาศ ทำให้มีผลต่อราคาและการแจ้งข้อมูลสินค้า ป้องกันการกักตุน-โก่งราคา ซึ่งปรากฏว่ามีผู้ฝ่าฝืนไม่เกรงกลัวกฎหมาย โปสต์ขายสินค้าควบคุมผ่านสื่อโซเชียลในลักษณะที่เข้าข่ายมีความผิดจำนวนมาก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ บทบรรณาธิการ</p> <p>-กล่าวว่า ปัญหาเรื่องหน้ากากอนามัย เป็นตัวเร่งทำให้ความเชื่อมั่นรัฐบาลตกลง และการออกประกาศให้หน้ากากอนามัยเป็นหนึ่งในสินค้าควบคุม ยิ่งทำให้หน้ากากอนามัยขาดตลาดมากขึ้น และเกิดข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสในการกระจายไปตามจุดต่างๆ และกรณีเพิ่งตั้งเปิดโปงศิลปินประกาศขายหน้ากากอนามัย 200 ล้านชิ้น โยงถึงคนใกล้ชิดรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบัน ยิ่งตอกย้ำข้อสงสัยมากขึ้น ถ้ารัฐบาลไม่เคลียร์ให้กระจ่างความเชื่อมั่นจะยิ่งลดลง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์โลกสองวัย</p> <p>-กล่าวว่า ระบบสาธารณสุขและการป้องกันโรคระบาดของประเทศไทยดีและมีประสิทธิภาพมาก ติดอันดับที่ 6 จากทั้งหมด 195 ประเทศ และถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 1 ในเอเชีย สำหรับประเทศที่มีความพร้อมในการเตรียมรับมือโรคระบาดดีที่สุดในโลก และมีระบบป้องกันการติดเชื้อที่ดีที่สุดอย่างรอบคอบ สะท้อนถึงความสามารถของไทยในการรับมือโรคระบาด ทำให้ไทยขณะนี้ยังไม่เข้าสู่การแพร่ระบาดระดับ 3 ประเทศไทยมีพ.สำหรับรับมือโรคระบาดที่สร้างมาตั้งแต่สมัย ร.5 ชื่อ รพ.โรคติดต่อ ซึ่งเป็นสถาบันบาราศนราครในปัจจุบัน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐสัปดาห์ หน้า 1</p> <p>-เสนอข่าว ดร.ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว หน.ศูนย์หลักฐานเชิงประจักษ์ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวถึง กระแสการกินฟ้าทะลายโจรเพื่อป้องกันโควิด-19 ว่า ฟ้าทะลายโจรไม่เคยทดลองกับเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่มีการทดลองกับเชื้อไวรัสซาร์สในหลอดแก้ว หลังยุติระบาดไปแล้ว รวมถึงมีการทดลองกับไข้หวัดใหญ่ พบว่า ฟ้าทะลายโจรกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวให้สามารถจับกินไวรัสได้ดีขึ้น แต่การกินยามีความเสี่ยง แนะนำคนสุขภาพดีไม่จำเป็นต้องกินฟ้าทะลายโจรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย แต่ให้กินพืชผัก ผลไม้ ที่ช่วยออกฤทธิ์เกี่ยวกับแอนติออกซิแดนต์ โดยเฉพาะขิง ซึ่งเคยมีงานวิจัยพบว่า เด็กติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งและดื่มน้ำขิงทุกวันสามารถรักษาจนหายเป็นปกติ สิ่งสำคัญคือ ลดการรับเชื้อไวรัส ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันด้วยการกินอาหารหลากหลาย ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <p>-เสนอรายงานพิเศษ มีรายงานว่าผู้ป่วยไวรัสโคโรนาของจีนไม่ต่ำกว่า 6 หมื่นราย หรือร้อยละ 85 ได้รับการรักษาด้วยสมุนไพรจีนโบราณควบคู่ไปกับวิธีการของแพทย์แผนปัจจุบัน โดยเฉพาะสมุนไพรชื่อ "เทียนฮวาเฟิน" ซึ่งมีสรรพคุณช่วยรักษาอาการไอที่เกิดจากปอดทำงานผิดปกติ อาการเจ็บคอหรือคอบวม และช่วยเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงให้แก่ร่างกาย ออกฤทธิ์ด้านจลินทรีย์หรือเชื้อโรคต่างๆ รวมถึงการเพิ่มปริมาณไหลเวียนหลอดเลือดหัวใจให้ดีขึ้น รัฐบาลไทยควรเตรียมความพร้อม ให้ผู้เชี่ยวชาญแพทย์แผนโบราณไทยเริ่มจัดหาสมุนไพรไว้ให้พอเพียง เพราะหากการแพร่ระบาดเข้าระยะ 3 ยาแผนปัจจุบันอาจไม่พอเพียง</p>	
<p>ร้องเรียนรพ.นครพนม เด็ก 6 เดือนเสียชีวิต</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด, เว็บไซต์kapok, บ้านเมืองออนไลน์, ผจก.ออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ผู้ใช้เฟซบุ๊ก kinnaphat Prompakdee โปสต์ข้อความระบุว่า ลูกชายอายุ 6 เดือน มีอาการท้องเสีย ไปรักษาที่คลินิกแต่อาการไม่ดีขึ้นจึงพาไปรพ.นครพนม เจ้าหน้าที่ให้รอดตรวจ แต่เห็นประตูห้องฉุกเฉินเปิดจึงรีบพาลูกชายเข้าไปพบแพทย์ จากนั้นมีพยาบาลเข้ามาถามช่วยกันจับขาลูกเพื่อจะให้น้ำเกลือ และต่อมาแพทย์ออกมาแจ้งว่าลูกเสียชีวิต</p> <p>ด้านเพจ เรื่องเล่าจากโรงหมอ เสนอคำชี้แจงจากรพ. สรุปเหตุการณ์ว่า เด็กมาด้วยไข้สูง 4 วัน ถ่ายเหลววันละ 5-6 ครั้ง อาเจียนวันละกว่า 10 ครั้ง วันที่ 2 ญาติพาไปรักษาที่คลินิก เด็กมีอาการซึมลง 1 วันก่อนมา รพ. ช่วงบ่ายเด็กมีเกร็งตาค้างมาถึง ER 16.45 น. มีอาการไข้สูง 40 องศา เกร็งตาค้าง เขียว ทึมแพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ เจาะน้ำตาลพบน้ำตาลในเลือดต่ำมาก พยายามให้น้ำเกลือแต่ให้ไม่ได้เนื่องจากเส้นเลือดหดตัว เด็กหัวใจหยุดเต้น เริ่มการทำ CPR พร้อมกับให้สารน้ำ ใช้เวลา CPR 45 นาที และแนะนำว่า หากผู้ป่วยมีอาการไข้สูงเกิน 2-3 วัน มีอาการแยลง เช่น ซึมลง กระสับกระส่าย กินไม่ได้ ชักเกร็ง ปัสสาวะออกน้อยลง ควรรีบมารพ. และหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรง เช่น ซึม ชัก สามารถแจ้ง 1669 เพื่อขอความช่วยเหลือ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ไทยรัฐออนไลน์, มติชนออนไลน์, เว็บไซต์sanook, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ยุทธชัย ตริสกุล ผอ.รพ.นครพนม เชิญพ่อแม่เด็กเข้าฟังคำชี้แจงจาก พญ.ชรินพร พนาอรุณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม และ พญ.งามจิตร์ นิลวัชรารัง กุมารแพทย์ ระบุว่า ผู้ปกครองนำเด็กมาพบในวันหยุดราชการ ซึ่งตามปกติจะต้องรอเปิดทำการ 17.00 น. แต่เด็กมีอาการหนักจึงได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน พร้อมกันนี้ คณะแพทย์ผู้รักษาได้เปิดวิดีโอในห้องฉุกเฉินให้ดู พบว่ามารดาได้อุ้มเด็กเข้ามาพบแพทย์แหว และได้รับการตรวจ จากนั้นได้รับนำเด็กขึ้นเตียงคนไข้ ระดมแพทย์ พยาบาลมาช่วย ซึ่งหลังจากฟังคำชี้แจงแล้วญาติไม่ติดใจในการรักษา</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กิจกรรมก้าวเพื่อ 9 รพ.ระยอง สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งการกุศล "ก้าวเพื่อ 9 รพ.ในจังหวัดระยอง" ที่บริเวณสวนศรีเมือง ต.ท่าประดู่ เขตเทศบาลนครระยอง อ.เมืองระยอง เพื่อหาเงินรายได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ. 9 แห่งใน จ.ระยอง</p>	-
<p>วันสถาปนากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>-เสนอข่าว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 78 ปี มีกิจกรรมปลูกต้นการบูรเฉลิมพระเกียรติฯ ร.10 มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น จิตอาสาทำหน้าที่กักนำ เสนอผลงานวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการปกป้องประชาชน เช่น ไวรัส COVID-19 กัญชาทางการแพทย์ การคุ้มครองผู้บริโภค การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประกาศผลการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2563 ได้แก่ ศ. ดร.สุพรรณ พุเจริญ ผู้อุทิศตนในการศึกษาวิจัยโรคธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติ เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ใช้ควบคุมป้องกันโรคธาลัสซีเมีย โดยจะมีพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 28</p>	-

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

